

REFORMING ADMINISTRATIVE PROCEDURES, CREATING FAVORITE INVESTMENT ENVIRONMENT OF HAI PHONG CITY IN THE CURRENT PERIOD

Nguyen Trung Dung

Police Academy of Politics

Email: dung.etpvn@gmail.com

Received: 21/4/2023; Reviewed: 30/5/2023; Revised: 07/6/2023; Accepted: 15/6/2023; Released: 21/6/2023

DOI: <https://doi.org/10.54163/nctd/147>

In the industrial revolution 4.0 and deep international integration, it is very necessary to reform administrative procedures and create a favorable urban environment, especially for Hai Phong which is a real big city under the Central Government, with many advantages in production, industry, commerce and service activities... The article evaluates the current situation of administrative procedure reform, creating an electronic market, in order to point out the results and limitations, on that basis, three solutions to improve the effectiveness of administrative procedure reform, creating a favorable urban environment of Hai Phong city in the current period.

Keywords: *Administrative procedure reforms; Environment; Investment environment; Hai Phong city.*

1. Đặt vấn đề

Trong xu thế hội nhập sâu rộng, với sự tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, xây dựng, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư (MTĐT) thuận lợi có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần tạo cơ hội, thúc đẩy đầu tư phát triển nhanh, tạo động lực cho hoạt động đầu tư hiệu quả của mọi doanh nghiệp, mở rộng hoạt động, tạo công ăn việc làm cho người lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội. Với Hải Phòng là một thành phố lớn trực thuộc Trung ương, có lợi thế của thành phố là cảng biển, hạ tầng và truyền thống hoạt động sản xuất, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thì việc cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT càng trở nên thiết yếu.

2. Tổng quan nghiên cứu

Nghiên cứu về cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) đã có các công trình nghiên cứu liên quan khá phong phú về các dạng tài liệu, bao gồm sách, đề tài khoa học các cấp, bài báo khoa học ở các góc độ khác nhau: kinh tế, luật, chính trị học, quản lý nhà nước, với nhiều phạm vi không gian và thời gian khác nhau; có thể nêu một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như: Lê Thị Thúy Nga (2012), “Hoàn thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội; Ngân hàng Thế giới (2010), “Môi trường đầu tư tốt hơn cho mọi người”, Tài liệu dùng cho cán bộ nghiệp vụ, Hà Nội; Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Quốc Việt (2014), “Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam”, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội... Đây là những tư liệu quý, trực tiếp để

tác giả tham khảo; tuy nhiên về CCTTHC ở thành phố Hải Phòng thì chưa nhiều, nhất là nghiên cứu về CCTTHC trên địa bàn của thành phố Hải Phòng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Đó chính là cơ sở để tác giả tiếp tục nghiên cứu, góp phần làm rõ thực trạng và đề xuất giải pháp khả thi trong việc nâng cao hiệu quả CCTTHC, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn hiện nay.

3. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết được tiếp cận trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, sử dụng Phương pháp lịch sử, phương pháp logic; Phương pháp phân tích, tổng hợp, thông kê, so sánh làm rõ vấn đề nghiên cứu.

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Khái lược và thực trạng kết quả cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư ở thành phố Hải Phòng

Với Hải Phòng là một thành phố lớn trực thuộc Trung ương, có lợi thế của thành phố là cảng biển, hạ tầng và truyền thống hoạt động sản xuất, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thì việc cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT càng trở nên thiết yếu. Nhận thức rõ vấn đề này trong những năm qua, Đảng bộ thành phố đã quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT thuận lợi, nhằm thu hút, đẩy mạnh phát triển kinh

tế - xã hội, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững. Đảng bộ và các cấp ủy Đảng trên địa bàn thành phố đã triển khai đồng bộ từ các văn kiện của Đảng đến Hiến pháp, Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư có liên quan trực tiếp và gián tiếp về cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT thuận lợi, hình thành môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh hơn, tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp và đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Sau khi Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 được ban hành và thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các sở, ngành đã quán triệt, phổ biến và chỉ đạo thực hiện quyết liệt đến từng công chức, viên chức, người lao động và được cụ thể hóa thông qua các đề án, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm. Nhờ đó, mặc dù hai năm (năm 2020, 2021) chịu tác động của đại dịch Covid-19, nhưng dòng vốn FDI vào Hải Phòng vẫn tăng trưởng liên tục. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, năm 2021, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Hải Phòng (cả đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp thông qua việc góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt 5,149 tỷ USD, cao nhất cả nước, tăng gần 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước (năm 2020 là 1,531 tỷ USD). Từ nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển, thành phố Hải Phòng đã phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trước hết là kết cấu hạ tầng giao thông. Cùng với không gian đô thị, thành phố Hải Phòng triển khai đồng bộ kết cấu hạ tầng với những bước phát triển đột phá mới. “Trong bức tranh tổng thể kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng có ba trụ cột kinh tế có bước phát triển vượt bậc và đóng góp quan trọng nhất cho sự phát triển của thành phố. Cảng biển quốc tế Hải Phòng đã đi vào vận hành hai bên khởi động, đủ khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng 200 nghìn tấn”.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT thuận lợi vẫn còn có những hạn chế: “Chưa ban hành được nhiều cơ chế, chính sách có tính đột phá, làm dậm chân tạo ra những nguồn lực mới, những chuyên biện mang tính bước ngoặt, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần thay đổi cơ bản cục diện kinh tế thành phố”. Công tác chỉ đạo, điều hành quản lý Nhà nước của một số cấp, ngành, địa phương, cơ sở còn nhiều yếu kém, nhất là trong các lĩnh vực quản lý về xây dựng môi trường đầu tư, quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Hiện nay, “yêu cầu tinh giản biên chế đậm báo đến năm 2022 phải thực hiện tinh giản 10% tổng số biên chế được giao hiện đang còn vướng mắc, vì trên thực tế, cùng với sự phát triển của thành phố trong những năm gần đây, khối lượng công việc, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng lên đáng kể. Có nhiều công việc đột xuất, khó, trọng tâm, trọng điểm đòi hỏi phải giải quyết gấp, kịp thời, yêu cầu phải có đủ nhân lực mới đáp ứng được khối lượng công việc”.

4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ

tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư ở thành phố Hải Phòng

Từ thực trạng trên, để thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT thuận lợi, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của việc cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT thuận lợi có ý nghĩa quan trọng trong hoạch định chủ trương, chỉ đạo, tổ chức cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT. Bởi chỉ có trên cơ sở nhận thức đúng, thì mới có những đầu tư thỏa đáng trong hoạch định chủ trương, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT thuận lợi. Thực tế trong những năm qua, nhận thức của một bộ phận về cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT thuận lợi chưa thực sự đầy đủ, coi việc xây dựng cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT thuận lợi chỉ là của một số ít ngành, cơ quan chức năng Nhà nước. Do vậy, cần xác định công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT thuận lợi phải được đặt lên hàng đầu tư và cần được thực hiện trong cả hệ thống chính trị. Tuyên truyền đội ngũ cán bộ lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các Sở, ngành, lãnh đạo UBND các quận huyện để nâng cao nhận thức tạo sự đồng thuận về vai trò của cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT thuận lợi đối với phát triển kinh tế - xã hội. Sự đồng thuận trong nhận thức về thực trạng và sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế hiện nay.

Tuyên truyền giúp nhân dân nhận thức đầy đủ mục tiêu của cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT thuận lợi để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ. Tuyên truyền vận động để cán bộ, nhân dân thấy được hiệu quả của nền sản xuất nông nghiệp hiện nay là rất thấp, và muốn phát triển kinh tế, muốn thoát nghèo cần phải phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT thuận lợi, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố bằng nhiều hình thức trong các lĩnh vực như: phát triển nền kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng,

nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức trong tinh làm thay đổi tư duy, nhận thức đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tạo được sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhận thức từ lãnh đạo thành phố tới các Sở, Ban, Ngành, UBND các cấp về cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT thuận lợi là yếu tố quyết định cho sự tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Thứ hai, tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố

Theo đó, cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Nâng cao hiệu quả việc đề xuất, thẩm định và quyết định thành lập các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước. Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành với nhau và với UBND các quận, huyện trong giải quyết các thủ tục hành chính. Chú trọng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc nội bộ của các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền, gắn với việc thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn thực hiện; nâng cao tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của chính quyền các cấp.

Tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng Luật Công chức, Luật Viên chức, các Nghị định của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan, từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm về đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh, nghiệp vụ cán bộ, công chức. Xây dựng, ban hành chính sách, cơ chế đãi ngộ, khen thưởng, thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đổi mới phương pháp đánh giá việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Coi trọng việc đánh giá hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT thuận lợi là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức hàng năm. Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, phục vụ yêu cầu quản lý cán bộ, công chức, viên chức Thành phố trong giai đoạn mới. Triển khai điều chỉnh, sửa đổi Đề án xác định vị trí việc làm trong cơ quan chính quyền các cấp. Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy định chức danh cán bộ các cấp, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và thực tế cơ quan, đơn vị. Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch. Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tại Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26/9/2017 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính,

nâng cao tính minh bạch và chất lượng thực thi công vụ

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đã xác định: “Cải cách quyết liệt, thực chất và hiệu quả thủ tục hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao chất lượng công vụ, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp. Xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh cởi mở, thông thoáng, minh bạch, công khai trong mọi lĩnh vực. Phân đấu Hải Phòng luôn là một trong 10 địa phương đạt thứ hạng cao nhất về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), cải thiện chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)”.

Thực hiện phát triển hạ tầng số của thành phố Hải Phòng đồng bộ, hiện đại và cung cấp các dịch vụ giải pháp, hệ thống thông tin nền tảng số... để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi từ chính quyền điện tử sang chính quyền số, đáp ứng được nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố. Thực hiện hiện đại hóa nền hành chính theo hướng triển khai tích hợp các dịch vụ công vào cổng Dịch vụ công quốc gia. Nâng cấp Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến đảm bảo vận hành đúng với các thủ tục hành chính. Cùng với đó, thực hiện cung cấp các dịch vụ giải pháp, hệ thống thông tin nền tảng số; triển khai thí điểm mô hình chuyên đổi số trong một số cơ quan, đơn vị giúp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi từ chính quyền điện tử sang chính quyền số thành phố Hải Phòng, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, cởi mở, thông thoáng. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững. Thu hút các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, giữ vai trò dẫn dắt, có sức lan tỏa đầu tư vào thành phố. Chủ động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc, phù hợp với định hướng cơ cấu nền kinh tế và yêu cầu phát triển bền vững. Phát huy tốt vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính. Hằng năm, các cấp ủy đảng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương, cơ quan, đơn vị mình một cách phù hợp, cụ thể, quyết liệt và hiệu quả; gắn thực hiện cải cách hành chính nhà nước với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

5. Thảo luận

Trong những năm gần đây, chương trình Cải cách hành chính của cả nước đã đạt được những kết quả tích cực trong việc giải quyết nhiệm vụ, công vụ của hệ thống chính quyền các cấp. Trong đó, Hải Phòng là một trong những địa phương nhiều năm liền đứng đầu cả nước về kết quả Cải cách hành chính, nhiệm vụ này đã trở thành thường xuyên,

một trong những mục tiêu phấn đấu hàng đầu của các cấp ngành, địa phương, đơn vị. Công tác Cải cách hành chính đã góp phần hết sức quan trọng đưa Hải Phòng thành điểm sáng của cả nước về tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Hải Phòng luôn xác định mục tiêu cao nhất trong công tác Cải cách hành chính là mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Trong công tác chỉ đạo điều hành, các cấp lãnh đạo Hải Phòng đã liên tục thể hiện rõ sự chủ động, kiên quyết đổi mới, các phiên họp giao ban, thường kỳ, hàng tháng của UBND thành phố được nâng cao chất lượng; tăng cường họp giao ban trực tuyến; giám hội họp không cần thiết, chú trọng đến tổ chức thực hiện, hành động cụ thể, tập trung tháo gỡ những khó khăn của địa phương, đơn vị. Đồng thời, cần tập trung rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa, chú trọng đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử hoặc thông qua hoạt động bưu chính công ích theo quy định. Đặc biệt,

thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, chậm trễ trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính đối với tổ chức, người dân, xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm quy định...

6. Kết luận

Cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT thuận lợi có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần tạo cơ hội, thúc đẩy đầu tư phát triển nhanh và bền vững. Nhận thức rõ vấn đề này trong những năm qua, Đảng bộ thành phố đã quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT thuận lợi và đạt được kết quả quan trọng; tuy nhiên, bên cạnh đó công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo lập MTĐT thuận lợi vẫn còn có những hạn chế; trên cơ sở các giải pháp bài viết đưa ra, cần có những công trình tiếp tục nghiên cứu để nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

Tài liệu tham khảo

- Bộ Chính trị. (2013). *Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị khóa IX "Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"*. Kết luận số 72-KL/TW ngày 10/10/2013.
- Bộ Chính trị. (2019). *Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*. Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019.

- Đảng bộ thành phố Hải Phòng. (2020). *Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025*.
- Hiệp, Đ. Đ., & Can, P. V. (2005). *Kinh tế Hải Phòng: 50 năm xây dựng và phát triển*. Nxb. Thống kê.
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. (2021). *Tổng kết Chương trình tăng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của Sở Khoa học và Công nghệ*.

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ THUẬN LỢI CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Nguyễn Trung Dũng

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Email: dung.etpvn@gmail.com

Nhận bài: 21/4/2023; Phản biện: 30/5/2023; Tác giả sửa: 07/6/2023; Duyệt đăng: 15/6/2023; Phát hành: 21/6/2023

DOI: <https://doi.org/10.54163/ncdt/147>

Trong cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập sâu rộng quốc tế, việc cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đô thị thuận lợi là rất cần thiết, đặc biệt đối với Hải Phòng là một thành phố lớn trực thuộc Trung ương có nhiều thuận lợi trong sản xuất, công nghiệp, thương mại và các hoạt động dịch vụ... Bài viết đánh giá thực trạng hiện nay của việc cải cách thủ tục hành chính, tạo lập thị trường điện tử, nhằm chỉ ra những kết quả và hạn chế, trên cơ sở đó, nêu ra ba giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đô thị thuận lợi của thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Cải cách thủ tục hành chính; Môi trường; Môi trường đầu tư; Thành phố Hải phòng.